



วันที่ 7/60
No. 15W.O.60

ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ๑๑ ตำบลบางครุ
โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)

ด้วยเทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะ
ประมูลจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.กว้าง
ประมาณ ๑.๓๐ - ๑.๗๕ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๑๕.๐๐ เมตร พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ใต้ทางเดินเท้า
ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล เลขที่ ๒๔/๒๕๖๐

ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในครั้งนี้อยู่จำนวน ๔,๐๗๗,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของ
ทางราชการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่น
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๓๘,๕๐๐.-บาท (สองล้านสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเมืองลัดหลวงเชื่อถือ โดยวันชื่อแบบต้องนำหนังสือรับรอง
ผลงาน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้อง ต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ
ว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรับจ่าย หรือแสดงบัญชีรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ๑๑ตำบล
บางครุ ในวันที่ **24 พ.ค. 2560** ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ กองช่าง สำนักเทศบาล
เมืองลัดหลวง และให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน โดยถือ
ว่าผู้ซื้อแบบและเอกสารได้รับทราบสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและ
ปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดไม่ได้

/กำหนด...

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 1 ส.ย. 2560 ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ชั้นล่าง ตึกศาลาประชาคม และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 6 ส.ย. 2560 เวลา ๑๔.๐๐ น. และกำหนดวันประมูล
ในวันที่ 17 ส.ย. 2560 เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๓,๐๐๐ บาท ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
สำนักงานคลังเทศบาลเมืองลัดหลวงระหว่างวันที่ 15 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 23 พ.ค. 2560
สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองลัดหลวง www.ladlaung.go.th หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๖๔-๔๓๓๗-๙ ต่อ ๑๐๙ ในวันและเวลา
ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ)
นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง